
 

 

130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 1436  —  942. mál.

Fyrirspurn

til sjávarútvegsráðherra um sölu hrefnukjöts.

Frá Ísólfi Gylfa Pálmasyni.

Hvernig hefur verið staðið að sölu hrefnukjöts frá hvalveiðum síðasta sumars, hver er
markaðurinn og um hve mikil verðmæti er að ræða?


